

# สนุกสุดเหวี่ยงกับปาร์ตี้ฉลองครบรอบหนึ่งขวบของ เบียร์ รีพับบลิค ด้วยเบียร์สด แบนด์ยอดเยี่ยมกว่า 50 แบนด์ดังพร้อมเสิร์ฟตลอดคืน



เตรียมตัวให้พร้อมไปกับปาร์ตี้สุดมันในบรรยากาศแบบตะวันตก เคล้าวงดนตรีคุณภาพที่จะพาทุกคนไปสนุกสุดมันในปาร์ตี้ฉลองครบรอบหนึ่งขวบของร้านเบียร์ รีพับบลิค ที่จะถึงนี้

เป็นเวลากว่าหนึ่งปีที่เบียร์รีพับบลิค กรุงเทพฯ ได้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นแหล่งนัดพบของคอเบียร์ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเป็นศูนย์กลางแห่งไลฟ์สไตล์หนึ่งเดียวในกรุงเทพฯ การเดินทางที่สะดวกสบาย สถานที่ที่กว้างขวางเหมาะสำหรับมาพบปะสังสรรค์ เติมฉลองในโอกาสพิเศษต่างๆ ในบรรยากาศเป็นกันเอง ทำให้เป็นที่ถูกอกถูกใจในคอเบียร์อย่างแพร่หลาย

และในโอกาสพิเศษที่ทางร้านเบียร์รีพับบลิค กรุงเทพฯ ครบรอบหนึ่งขวบในวันที่ 15 ธันวาคมที่จะถึงนี้ ทางร้านจึงอยากตอบแทนทุกๆ กระแสตอบรับที่ทำให้เบียร์รีพับบลิค ก้าวสู่หนึ่งขวบป๊ออย่างยิ่งใหญ่ กับปาร์ตี้ฉลองวันเกิดของทางร้านสุดมันส์ ที่ทางร้านได้เตรียมสิ่งพิเศษไว้คอยต้อนรับคอเบียร์สู่ปาร์ตี้แสนสนุกสุดเหวี่ยง

ภายในงานปาร์ตี้ ทุกท่านสามารถดื่มเบียร์สดได้ไม่อันกว่า 50 ชนิดตลอดทั้งงาน อิ่มอร่อยไปกับอาหารเบอร์เกอร์สดใหม่ เมนูบาร์บีคิวต่างๆ และของทานเล่นมากมายที่ลดราคาพิเศษในวันงานให้ได้อิ่มอร่อยกันอย่างจุใจตลอดทั้งงาน

คอเบียร์ที่สนใจเข้าร่วมฉลองวันเกิดของร้าน สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ในราคา 1,000 บาท ได้ที่ร้านเบียร์ รีพับบลิค และงานปาร์ตี้เริ่มในเวลา 17:00น. ถึง 23:00น.

เบียร์ รีพับบลิค กรุงเทพฯ มีเบียร์ชั้นเยี่ยมจากทั่วทุกมุมโลกมากกว่า 100 ชนิด ให้ท่านได้ลิ้มลอง รวมไปถึงเครื่องดื่มอีกมากมายที่คอยต้อนรับนักดื่มเบียร์ทุกท่านตั้งแต่หนักดื่มหน้าใหม่ไปจนถึงคอเบียร์พันธุ์แท้ ที่รับรองว่าถูกใจทุกท่านอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็เบียร์เพลเอล เบียร์พิลส์เนอร์ หรือจะเป็นเบียร์ขึ้นชื่อจากฝรั่งเศส ที่เบียร์ รีพับบลิค มีไว้คอยบริการเช่นกัน หากต้องการลิ้มลองเบียร์แบบใด ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเบียร์ของเราพร้อมให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มอรรถรสในการดื่มให้ดียิ่งขึ้น

เบียร์ รีพับบลิค เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:30น. ถึง 1:00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สำรองที่นั่ง โทร +66 (0) 2656 0080 หรือ [www.beerpublicbangkok.com](http://www.beerpublicbangkok.com)

ข้อมูลเกี่ยวกับร้านเบียร์รี พับบลิก

เบียร์ รีพับบลิก กรุงเทพฯ มีเบียร์ชั้นเยี่ยมจากทั่วทุกมุมโลกมากกว่า 100 ชนิด ให้ท่านได้ลิ้มลอง รวมไปถึงเครื่องดื่มอีกมากมายที่คอยต้อนรับนักดื่มเบียร์ทุกท่านตั้งแต่ นักดื่มหน้าใหม่ไปจนถึงคอเบียร์พันธุ์แท้ ที่รับรองว่าถูกใจทุกท่านอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเบียร์เพลเอล เบียร์พิลส์เนอร์ หรือจะเป็นเบียร์ขึ้นชื่อจากฝรั่งเศส ที่เบียร์ รีพับบลิก มีไว้คอยบริการเช่นกัน หากต้องการลิ้มลองเบียร์แบบใด ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเบียร์ของเราพร้อมให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มอรรถรสในการดื่มให้ดียิ่งขึ้น

ทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเป็นศูนย์กลางแห่งไลฟ์สไตล์หนึ่งเดียวในกรุงเทพฯ การเดินทางที่สะดวกสบาย สถานที่กว้างขวางเหมาะกับการพบปะสังสรรค์ เติมฉลองในโอกาสพิเศษต่างๆ ในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง เคล้าเสียงดนตรีจากวงดนตรีที่หลากหลาย พร้อมทั้งอาหารรสเยี่ยม พร้อมดื่มเบียร์เย็นๆ ที่มีให้เลือกมากกว่า 100 ชนิด

แดเนียล ทอมส์ ผู้จัดการเบียร์ รีพับบลิก เปิดเผยว่า “เบียร์ รีพับบลิก นั้นแตกต่างจากร้านทั่วไป คือทางร้านตั้งราคาที่มีความสมเหตุสมผล ไม่สูงจนเกินไป โดยที่ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่สม่ำเสมอ พนักงานของทางร้านได้รับฝึกฝนมาเป็นเวลานาน เพื่อความมั่นใจในมาตรฐานของการบริการที่ดีเลิศ เรียนรู้และเข้าใจทุกขั้นตอนของการผลิตเบียร์ และองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลให้เบียร์มีคุณภาพ และรสชาติที่ดี มีกลิ่นหอม ทางร้านต้องการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพเบียร์ต่างๆ ที่เราภูมิใจนำเสนอลูกค้าทุกท่านในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง เหมาะสำหรับเป็นที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน คนทำงาน ด้วยอาหารชั้นเลิศและเบียร์รสเยี่ยมเคียงคู่กัน”